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บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ  ำปี 2567 

วนัที่ 5 เมษำยน 2567 เวลำ 14.00 น. 
ประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid meeting) 

ณ อำคำรทรู ทำวเวอร ์เลขที่ 18 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  
และ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

 
นายศุภชยั เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567  
ของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) นางรงัสินี สุจริตสญัชยั เลขานุการท่ีประชุม 
(“เลขำนุกำรฯ”) แจง้วา่ การประชุมในครั้งน้ี เป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid meeting)  
ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐาน
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) หรือเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัประชุม (Onsite) ณ อาคารทรู ทาวเวอร ์เลขท่ี 18  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
เขา้ร่วมประชุม ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ ณ สถานท่ีจดัประชุม รวมทั้งสิ้ น 1,161 ราย โดยแบ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 234 ราย และ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 927 ราย 
ถือหุน้รวมกนัทั้งสิ้ น 27,278,460,548 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.9488 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 เลขานุการฯ กล่าวแนะน า
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายและผูท่ี้เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง  
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง: 

กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเขา้ร่วมการประชุม ณ สถานท่ีจดัประชุมไดแ้ก่ 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ 
และดา้นการเงิน 

2. นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน 
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร ์และดา้นการเงิน 
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3. นายอูเล่ บีโยรน์ ชูลสตาด์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์และ ดา้นการเงิน 

4. นายณฐัวุฒิ อมรวิวฒัน์ กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และความยัง่ยืน และ กรรมการบริหาร 

5. นายมนัสส ์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผูบ้ริหาร และ กรรมการบริหาร 

6. นายชารดั จนัทรา เมหโ์รทรา รองประธานคณะผูบ้ริหาร และ กรรมการบริหาร 

7. นายนกุล เซหก์ลั หวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) 

8. นางสาวยุภา ลีวงศเ์จริญ หวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน (ร่วม) 

9. นายประเทศ ตนักุรานันท ์ หวัหน้าคณะผูบ้ริหารดา้นเทคโนโลยี 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

1. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน 

2. นายกลินท ์ สารสิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร ์และดา้นการเงิน 

3. นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และ ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และความยัง่ยืน 

5. นางสาวรุซ่าร ์ ซาบาโนวิค กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และความยัง่ยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ 
และดา้นการเงิน และ กรรมการบริหาร 

ผูส้อบบญัชี: 

ผูส้อบบญัชี ซึ่งเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 

นายพิสิฐ ทางธนกุล บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย: 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าท่ีดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไดแ้ก ่

นายปวีณ เขียววิจิตร  บริษัท ล้ิงคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง: 

ท่ีปรึกษากฎหมายผูท้ าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียง ไดแ้ก่ 

นายวิจิตร สุทธิศรีปก บริษัท ล้ิงคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

จากน้ัน ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมชี้ แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

เลขานุการฯ ชี้ แจงต่อท่ีประชุมวา่ ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคน
จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือและลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยใหนั้บหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 
ทางหน่ึงเท่าน้ัน 

การลงคะแนนในทุกๆ วาระ ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย  
ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM สว่นผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  
ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกดปุ่ มท่ีหน้าจอ ในช่องท่ีประสงคแ์ละกดปุ่ ม “ยืนยนั” ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะ 
ซึ่งผูม้อบฉนัทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉนัทะแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะดงักล่าว  
ไม่ตอ้งลงคะแนนในแอปพลิเคชนัอีก เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงดงักล่าว ตั้งแต่เวลาท่ี 
ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เมื่อเร่ิมประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถ
ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ล่วงหน้าไดใ้นทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาก็ได ้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระน้ันๆ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัประชุม ซึ่งลงคะแนนเสียง
ผ่านบตัรลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุน้
ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถูกลงในบตัรลงคะแนนเสียง 
ในช่องท่ีประสงค ์พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อในบตัร ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงความประสงค ์ 
ใหล้งนามก ากบัในจุดท่ีขีดฆ่าหรือแกไ้ข เพื่อมิใหเ้ป็นบตัรเสีย จากน้ัน ขอใหส้่งมอบบตัรลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนับ ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งผูม้อบฉันทะมีค าสัง่
ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดังกล่าว ไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรอีก 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาท่ีผูถื้อหุน้ท าการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  



4/23 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมภายหลงัวาระท่ีมีการลงมติเรียบรอ้ยแลว้ 
จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเ้พียงในวาระถดัไป ท่ียงัมิไดปิ้ดระบบนับผลคะแนนเท่าน้ัน เพราะเมื่อปิด
ระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บริษัทฯ จะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขขอ้มูลใดๆ ในระบบไดอ้ีก  
ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีจดัประชุมท่ีกลบัก่อนการ
ปิดประชุม บริษัทฯ จะท าการหกัคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะดังกล่าวออกจากระบบนับผลคะแนน 

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
และของผูร้บัมอบฉันทะท่ีลงคะแนนเสียงล่วงหน้า มาค านวณรวมกนัเป็นคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการ
นับคะแนนเสียงเห็นดว้ย บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสีย 
มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ วาระท่ี 5 การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ  
ท่ีตอ้งใชม้ติไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 

เลขานุการฯ ชี้ แจงต่อท่ีประชุมเกี่ยวกบัการบนัทึกและถ่ายทอดสดภาพและเสียงในการ
ประชุมวา่ บริษัทฯ จะมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวีดิทศัน์ และถ่ายทอดภาพและเสียง 
ในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ และเพื่อใชใ้นการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เลขานุการฯ ชี้ แจงต่อท่ีประชุมเกี่ยวกบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถามวา่ ทั้งผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์และผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ณ สถานท่ีจดัประชุม สามารถถามค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาได ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้  
เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยบริษัทฯ  
ไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ่์านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายงับริษัทฯ ส าหรบัการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีในครั้งน้ี 

เมื่อชี้ แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ประธานฯ เชิญ นายมนัสส ์มานะวุฒิเวช ประธานคณะผูบ้ริหาร กล่าวรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อท่ีประชุม 

นายมนัสส ์มานะวุฒิเวช น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 
ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

การด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม (TelCo Tech) โดยมีการดึงความโดดเด่นของทั้งบริษัททรูเดิม และ ของบริษัท 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (‘‘dtac’’) มาผสมผสานกนั เพื่อสรา้งการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลใหร้ายไดใ้นปีท่ีผ่านมาของบริษัทฯ เติบโตขึ้ น โดยเฉพาะรายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทฯ  
ท่ีเติบโตขึ้ นในทุกไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองถึงอตัรารอ้ยละ 4 รวมกนัในทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
บรอดแบรนด ์(อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง) และดิจิทลั อนัเป็นผลมาจากความมุ่งมัน่ ความมีวินัยทางการเงิน 
การวางมาตรฐานการบริหารตน้ทุนท่ีรดักุม และการสรา้งประโยชน์จากการควบบริษัท นอกจากน้ี 
ประโยชน์จากการควบบริษัท สามารถบรรลุเกินกวา่เป้าหมายที่บริษัทฯ ไดต้ั้งไว ้โดยมีการสรา้งมูลค่า 
ไดถึ้งประมาณ 13,000 ลา้นบาท อีกทั้ง บริษัทฯ มีการปรบัปรุงรากฐานขององคก์รใหแ้ข็งแกร่งข้ึน  
ซึ่งสะทอ้นมาจากดชันีชี้ วดัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นประสิทธิภาพการท างานท่ีดีขึ้ น พนักงานมีความผูกพนั 
กบัองคก์รมากขึ้ น และในดา้น Brand Leadership บริษัทฯ ยงัคงเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ซึ่งเป็นเสียงสะทอ้น
จากความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีดียิ่งขึ้ นจากสินคา้และบริการของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี รายไดร้วมในปี 2566 ของบริษัทฯ มีจ านวนประมาณ 200,000 ลา้นบาท ซึ่งเป็น
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวนประมาณ 159,000 ลา้นบาท โดยรายไดข้องบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้ น
ในทุกไตรมาส ซึ่งมีปัจจยัมาจากการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี กลุ่มนักท่องเท่ียว แรงงานอพยพ  
ท่ีมีการขยายตวัสูงข้ึน ประกอบกบัการใชง้านดิจิทลัท่ีมีการขยายตวัมากขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญั นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยงัมีรายไดจ้ากบริการออนไลน์ท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากยอดการใชง้าน รวมถึงธุรกิจดิจิทลั
ท่ีเติบโตขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญัเช่นเดียวกนั ในส่วน EBITDA ของบริษัทฯ มีจ านวนประมาณ 86,000 ลา้นบาท 
ซึ่งสูงข้ึนในอตัรารอ้ยละ 4 เมือ่เทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีอตัราก าไร (margin) ต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ท่ีเติบโตต่อเน่ืองคิดเป็นรอ้ยละ 54 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหดี้ขึ้ นดว้ยการเตรียมความพรอ้ม 
ในการวางรากฐานใหก้บัองคก์ร โดยเดินหน้าผลกัดันเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการสรา้งผลก าไรใหเ้ติบโต
อยา่งยัง่ยืน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัคงเน้นการด าเนินธุรกิจท่ียึดมัน่หลกัธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทไทยท่ีไดร้บัคะแนนดชันีความยัง่ยืน DJSI สูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมต่อเน่ืองกนัถึง 6 ปี โดยในปี 2566 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งและบูรณาการ
จุดแข็งต่าง ๆ ส่งผลใหเ้ป็นปีท่ีมีการด าเนินงานท่ีมีผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งในปี 2567 ทางบริษัทฯ 
กม็ีความพรอ้มในการสรา้งผลก าไรจากการด าเนินงาน และยงัมีปัจจยับวกจากเศรษฐกิจมหภาค  
ไม่วา่จะเป็นการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียว และพฤติกรรมการใชง้านขอ้มูลดิจิทลัและไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค 
โดยเป้าหมายในปี 2568 บรษิัทฯ มแีผนท่ีจะสานต่อความส าเร็จเพื่อการเติบโต และสรา้งผลก าไรอยา่งยัง่ยืน
ผ่านกลยุทธห์ลกั 3 เรื่อง ท่ีจะสามารถช่วยดึงศกัยภาพของบริษัทฯ ดงัต่อไปน้ี 
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1. การยกระดบัประสบการณล์ูกคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัเวิลด์คลาสอยูเ่สมอ โดยทางบริษัทฯ  
มีเป้าหมายในการยกระดบัโครงข่ายและส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีทนัสมยัมากขึ้ น ผ่านทุกช่องทาง
แบบไรร้อยต่อ สรา้งความเชื่อมัน่ ใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
อย่างตรงใจ โดยทางบริษัทฯ จะมีการใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI) ในการช่วยขบัเคล่ือนความพึงพอใจใหม้ากขึ้ น 

2. การยกระดบัชีวิตดิจิทลัท่ีทนัสมยัมากขึ้ น โดยน าศกัยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
มาช่วยในการสรา้งประสบการณใ์หม่ ๆ ใหก้บัลูกคา้ ทั้งดา้นการท างาน การเรียน ความบนัเทิง และ
สุขภาพ ตลอดจนการใชช้ีวิตเพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภยั รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ
กบัพนัธมิตรชั้นน าทั้งในประเทศและระดบัโลก  

3. การพลิกธุรกิจท าก าไรต่อยอดการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและมัน่คง ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะ
ของบุคลากรในองคก์รใหม้ีความสามารถดา้นดิจิทลั สามารถเรียนรูก้ารท างานร่วมกนักบัปัญญาประดิษฐ ์(AI) 
และสามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ีล ้าสมยัต่าง ๆ เพื่อสรา้งประโยชน์สูงสุดได ้รวมถึงการเดินหน้าสรา้งประโยชน์
จากการประสานควบรวมเพื่อเพิ่มศกัยภาพต่าง ๆ ในการท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกคน รวมถึงการบริการ
และบริหารตน้ทุน ซึ่งจะเป็นปัจจยัสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการยกระดบัประสบการณข์องลูกคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัเวิลดค์ลาส บริษัทฯ จะมุ่งเน้น ดงัน้ี 

1. การเสริมคุณภาพสญัญาณ 5G ของบริษัทฯ ใหดี้ยิ่งขึ้ นดว้ยการพฒันาเสาโทรคมนาคม
ทัว่ประเทศ ซึ่งจะปรบัปรุงใหท้นัสมยัมากกวา่ 10,000 จุดภายในปีน้ี โดยทางบริษัทฯ ไดม้ีการด าเนินการ
ไปแลว้กวา่ 2,000 จุดเมื่อปีท่ีแลว้ และมีเป้าหมายจะพฒันาอีก 8,000 จุดในปีน้ี นอกจากน้ี บริษัทฯ 
จะใชจุ้ดแข็งในเรื่องของคล่ืนความถ่ีท่ีครอบคลุมท าใหค้วามเร็ว 5G ของบริษัทฯ มีความเร็วมากยิ่งขึ้ น 
เพื่อใหท้ั้งลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดเ้ร็วขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญั และมีความครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทย 
ในขณะเดียวกนัจะส่งเสริมความยัง่ยืนโดยการลดค่าไฟดว้ยนวตักรรมต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ไดร้บัรางวลั
จากหน่วยงาน N Perf เป็นการยืนยนัในเรื่องคุณภาพโครงข่ายของบริษัทฯ วา่เป็นโครงข่ายท่ีดีท่ีสุด 8 ปีซอ้น 

2. การรวมกระบวนการท างานทุกอย่างใหเ้ป็นหน่ึงเดียว บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา 
การใหบ้ริการใหม้ีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น ดว้ยการรวมแอปพลิเคชนัต่างๆ จาก 9 แอปพลิเคชนั  
ใหเ้หลือเป็นเพียง 1 แอปพลิเคชนั เพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงไดง้่ายและประหยดัเวลามากยิ่งขึ้ น  

3. การรวมช่องทางการบริการใหเ้ป็นหน่ึง ทั้ง Online/Offline ใหเ้ป็น Omni-Channel 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการขบัเคล่ือนการใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI) ชื่อวา่ “มะลิ” มาเป็นผูช้่วยใหก้บัลูกคา้ 
ซึ่งปีน้ีกไ็ดม้ีการพฒันาเพื่อใหส้ามารถสื่อสารกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติและท างานร่วมกบัพนักงาน
ท่ีใหบ้ริการ พรอ้มทั้งใหบ้ริการไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิ่งขึ้ น 

ในการสรา้งการเติบโต บริษัทฯ ไดม้ีการขยายระบบนิเวศ รวมถึงสรา้งความแตกต่าง 
ปรบัเปล่ียนการน าเสนอตามไลฟ์สไตลแ์ละความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อตอบโจทยช์ีวิตคนไทยดว้ย
ปัญญาประดิษฐ ์(AI) เช่น การเปล่ียนมุมมองในเรื่องของแพ็คเกจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไปสู่เรื่องของไลฟ์สไตล์
และดิจิทลัคอนเทนท ์การปรบัเปล่ียนจากมุมมองของอินเทอรเ์น็ตบา้นใหเ้ป็นบา้นท่ีฉลาดขึ้ น (Smart Living) 
โดยทางบริษัทฯ จะมีการน าปัญญาประดิษฐ ์(AI) เขา้มาช่วยดูแลประสบการณข์องลูกคา้ในทุกโอกาส 
ทั้งเรื่องของการท างาน การเรียน ความบนัเทิง ความสะดวกสบาย สุขภาพ ตลอดจนความปลอดภยัในบา้น 
นอกจากน้ี ยงัมีสิทธิประโยชน์จากพารท์เนอรช์ั้นน า รวมถึงการใช ้Big Data ร่วมกบัการวิเคราะห ์
ท าการตลาด เพื่อปรบัสิทธิพิเศษใหต้รงกบัความตอ้งการระดบัทอ้งถ่ิน จนถึงรายบุคคล 
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ในดา้นของลูกคา้องคก์ร บริษัทฯ มีการขยายการบริการของบริษัทฯ จากการสื่อสาร 
ไปจนถึง Smart Digital Solution ท่ีสามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม รวมไปถึง 
Business Transformation ซึ่งในปีท่ีผ่านมา Smart Digital Solution เติบโตกวา่รอ้ยละ 29 อนัเป็น
แนวโน้มท่ีดีท่ีบริษัทฯ ไดส้ามารถช่วยใหอ้งคก์รต่างๆ สามารถสรา้ง Business Transformation ได ้
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดม้ีการรวมโครงสรา้งสื่อสารไปกบั Digital Ecosystem และท างานร่วมกบัพารท์เนอร์
ระดบัโลกในการพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาตามมาตรฐานโลก การใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI)  
เพื่อดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล รวมไปถึงการน า Internet of Things (IoTs) มาวิเคราะหบ์นพื้ นฐาน 
ความปลอดภยัสูงของขอ้มูลเพื่อผลกัดันใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งมัน่คง  

บริษัทฯ ยงัคงขบัเคล่ือนธุรกิจ ควบคู่กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยในมิติสิ่งแวดลอ้ม 
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย zero landfill ส าหรบัขยะอิเล็กทรอนิกส ์ในปี 2573 บริษทัฯ จะไม่มีการก าจดัขยะ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เกิดจากการด าเนินงานดว้ยวิธีฝังกลบ 

ในดา้นของมิติสงัคม บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัและมุ่งมัน่ในเรื่องของการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสใหก้บัคนไทย 36 ลา้นคน สามารถเขา้ถึงการเรียนรู ้
ผ่านอินเทอรเ์น็ตดว้ยแพลตฟอรม์ของทรูปลูกปัญญา และโครงการดา้นการศึกษาท่ีช่วยขบัเคล่ือน
การศึกษาของประเทศไทย เพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพของคนไทยใหส้ามารถพฒันาไปสู่ยุคต่อไป 

ในมิติของเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ี Code of Conduct ส าหรบัพนักงาน
และมีการอบรมเรื่องการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัอยา่งสม า่เสมอ พรอ้มทั้งประเมินคู่คา้ส าคญัของบริษัทฯ 
รอ้ยละ 100 นอกจากน้ี ยงัมีการปรบัปรุงเรื่องระบบความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cybersecurity)  
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และยงัมีการปรบัปรุงการบริหารจดัการในเรื่องของการปกป้องขอ้มูล 
ส่วนบุคคล หรือ PDPA โดยเฉพาะในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ  

นายมนัสส ์มานะวุฒิเวช กล่าวสรุปว่า ทั้งหมดน้ีคือความตั้งใจของบริษัทฯ ท่ีพรอ้มเดินหน้า
สรา้งใหบ้ริษัทฯ เป็นผูน้ าและเป็นบริษัทฯ ท่ีมุ่งมัน่น าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้สู่ทุกคนในระดบัเวิลด์คลาส 
เพื่อขบัเคล่ือนชีวิตใหดี้ยิ่งข้ึนในทุกๆ วนั และท าใหภ้าพของความเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ของบริษัทฯ มีความชดัเจนยิ่งขึ้ น 

จากน้ัน เลขานุการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกบันโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ วา่ 
บริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั
อยา่งเคร่งครดั โดยบริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์แลว้ และอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพื่อขอรบัการรบัรอง
เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย  

ล าดบัต่อมา เลขานุการไดแ้จง้ท่ีประชุมถึงค าถามล่วงหน้าจากผูถื้อหุน้เกี่ยวกบัการบริการ 
ซึ่งไดป้ระสานงานหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ัน ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ซกัถาม แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม 

ท่ีประชุมรบัทราบ 
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วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีประจ  ำปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2566 ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ชี้ แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ของบริษัทฯ 
ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ ชี้ แจงวา่รายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ซึ่งไดผ่้านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

สินทรพัยร์วม 565,861 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 260,699 ลา้นบาท 
รายไดร้วม   14,681 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ     3,999 ลา้นบาท 

ล าดบัต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดง
ความคิดเห็น และบริษัทฯ ตอบค าถาม ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

(1) บริษัทฯ คาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานเท่าใด เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ฟ้ืนตวักลบัมามีผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง และลดภาระหน้ีของบริษัทฯ ท่ีเกิดจากการประมูลคล่ืนความถ่ี 
ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนมาอยา่งต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ แมผ้ลประกอบการของบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) ในปีท่ีผ่านมา 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลงัการควบบริษัทจะมีผลขาดทุน แต่ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง
ในแต่ละไตรมาส ซึ่งพิจารณาไดจ้ากผลขาดทุนสุทธิของไตรมาสท่ี 4 ซึ่งลดลงจากผลขาดทุนสุทธิของ 
ไตรมาสท่ี 2 ถึง 1,200 ลา้นบาท โดยในปี 2567 บรษิัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่ม 
ผลการเติบโตของ EBITDA จากการผสานศกัยภาพทางธุรกิจ (Synergy) และผลจากการประหยดัต่อขนาด 
(Economy of Scale) จากการควบบริษัทและการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวินัย 
ทางการเงินการคลงัท่ีบริษัทฯ จะเขม้งวดในการลงทุน ดว้ยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงเชื่อวา่ในปีน้ีบริษัทฯ  
จะสามารถมีก าไรและสามารถท่ีจะเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืนต่อไป 

(2) บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดเ้มื่อใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรอ้ยละ 50 
ของผลก าไรจะถูกน ามาจ่ายเป็นเงินปันผล ซึ่งเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
มีเป้าหมายที่จะมีผลประกอบการเป็นก าไรในปีน้ีและในปีต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
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(3) ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ท่ีไม่เกีย่วขอ้งกบัการสื่อสาร สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับริษัทฯ 
ไดห้รือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ืองกนั และสามารถ
ส่งเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ทรู ไอดี (True ID) มีส่วนช่วยในการเก็บขอ้มูล
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชง้านของลูกคา้ ซึ่งจะสามารถน ามาใชพ้ฒันารายไดข้องบริษัทฯ และสรา้งความ
พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีสามารถส่งเสริมกบัธุรกิจหลกั 
ของบริษัทฯ อยา่งต่อเน่ืองต่อไป ทั้งน้ี บริษัทฯ จะลดตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนั 
ก็จะสรา้งความเติบโตใหก้บัองคก์รดว้ย โดย True ID เป็นตน้ทุน แต่สามารถสรา้งรายไดใ้นระดบัสองหลกั 
และสรา้งความแตกต่างระหวา่งบริการพื้ นฐานเมื่อเทียบกบัคู่แข่ง ดงัน้ัน True ID จึงทั้งสรา้งความเติบโต
และสรา้งความแตกต่างดว้ยในเวลาเดียวกนั 

(4) ภายหลงัการควบบริษัทระหวา่ง True เดิม และ dtac ผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย dtac 
สามารถมาใชเ้ครือข่ายของ True ไดด้ว้ยหรือไม่ และมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมหรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ผูใ้ชบ้ริการเครือข่าย dtac สามารถมาใชเ้ครือข่ายของ True ไดด้ว้ย 
และไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระหวา่งกนัและทั้งสองบริษัทกลายเป็น
บริษัทเดียวกนัแลว้ภายหลงัการควบบริษัท โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัคงรกัษาทั้ง 2 แบรนดไ์ว ้
เพื่อป้องกนัไม่ใหล้กูคา้เกิดความสบัสน  

(5) การท่ีบริษัทฯ มีผลิตภณัฑแ์ละบริการหลากหลาย บริษัทฯ สามารถแจกแจง 
ไดห้รือไม่วา่ผลิตภณัฑแ์ละบริการแต่ละประเภท มีค่าใชจ้่ายอยา่งไร และใหผ้ลตอบแทนอยา่งไร  

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริการหลกัของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไดแ้ก่ ระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน ทั้งแบรนด ์
True และ dtac 

กลุ่มท่ี 2 บริการ Broadband ไดแ้ก่ Internet Broadband, Smart CCTV และ Smart Living 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม TV และ Entertainment ไดแ้ก่ Pay TV การใหบ้ริการ Event ต่าง ๆ การจดั
คอนเสิรต์ และการท า Content 

กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิทลั ไดแ้ก่ ทรู ไอดี ซึ่งเป็นเสมือนระบบนิเวศท่ีใหลู้กคา้ท่ีใชบ้ริการต่างๆ 
ของบริษัทฯ ไม่วา่จะเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  Broadband หรือ TV กส็ามารถเขา้ถึงบริการของบริษัทฯ 
และสามารถไดร้บัสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้ น เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ และลดอตัราการยกเลิกการใชง้าน
ใหน้้อยลง 
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ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดม้ีการประเมินการด าเนินงานและผลตอบแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
เป็นระยะ โดยธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีการส่งเสริมกนัและกนั และมีการปันส่วนตน้ทุนอยา่งชดัเจน 
อยา่งไรก็ตาม งบการเงินท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นงบการเงินรวม ซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นเพียงอตัราก าไร 
(Margin) ของแต่ละผลิตภณัฑ ์แต่แสดงค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวมกนั การแบ่งแยกของรายได้
ของแต่ละผลิตภณัฑจ์ึงยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ี ยงัมีตน้ทุนบางประเภทท่ีถือเป็นตน้ทุนของส่วนกลาง แต่เน่ืองจากการบริหาร
หลายแบรนด ์ท าใหต้น้ทุนดังกล่าวถูกปันส่วนไป อยา่งไรก็ตาม การประเมินผลการด าเนินงานของ 
แต่ละธุรกิจจะสามารถพิจารณาไดจ้ากรายไดข้องธุรกิจน้ัน ๆ โดยธุรกิจใดท่ีมีผลการด าเนินงานไม่ดี 
บริษัทฯ จะมีการประเมินและพิจารณาปิดธุรกิจน้ัน ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาตน้ทุน 
ในการด าเนินธุรกิจโดยละเอียดและน้อมรบัขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ในเรื่องของการแสดงขอ้มูลของ 
แต่ละหน่วยธุรกิจไวพ้ิจารณาต่อไป 

(6) จากการท่ีบริษัทฯ แบ่งกลุ่มการบริการเป็น 4 กลุ่ม ในส่วนผลก าไรและขาดทุน
ของ ทรูปลูกปัญญา มีรายละเอียดอยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ทรูปลูกปัญญาน้ัน มิใช่หน่วยธุรกิจ หากแต่เป็นมูลนิธิภายใตก้ลุ่มบริษัทฯ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยในเรื่อง
ภาพลกัษณอ์งคก์รเกี่ยวกบัการช่วยเหลือสงัคม 

(7) ตามท่ีบริษัทฯ ไดช้ี้ แจงวา่รายไดข้องบริษัทฯ จะมีการเติบโตขึ้ นจากเดิม น้ัน  
จะเป็นการเติบโตท่ีมาจากแต่ละหน่วยธุรกิจอยา่งไร และมีรายละเอียดอยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ เน่ืองจากรายไดห้ลกัของบริษัทฯ มาจากกลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนที่  
ซึ่งเป็นอตัรากวา่รอ้ยละ 85 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษัทฯ ดงัน้ัน เป้าหมายการเติบโตหลกัในปี 2567 
ยงัคงเป็นกลุ่มธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยอตัราการเติบโตของรายไดข้องธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
หรือธุรกิจโทรคมนาคมจะเป็นไปในทางเดียวกนักบัอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
ของประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดร้บัปัจจยัหนุนจากนักท่องเท่ียวที่เขา้มาในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
ซึ่งส่วนน้ีเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัที่จะส่งเสริมใหร้ายไดข้องบริษัทฯ สามารถเติบโตได ้

นอกจากน้ี บริษัทฯ อยูใ่นช่วงของการด าเนินการลดค่าใชจ้่ายและตน้ทุนจากความซ ้าซอ้น
ท่ีเกิดขึ้ นหลงัจากการควบบริษัท โดยการลดตน้ทุนดังกล่าวเริ่มเห็นผลชดัเจนในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 
ต่อไตรมาสท่ี 4 ของปี 2566 ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะสามารถลดค่าใชจ้่ายไดสู้งมาก บริษัทฯ คาดหวงัวา่ 
อตัราการเติบโตของ EBITDA จะส่งผลไปถึงระดบัของกระแสเงินสด และน าไปสู่การลดลงของระดบัหน้ี
และดอกเบี้ ย ซึ่งจะน าไปสู่ผลก าไรท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้ น 
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(8) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะมีอตัราเติบโตขึ้ นภายหลงัจากการควบบริษัท
ระหวา่ง True เดิม และ dtac หรือไม ่

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ อยูใ่นช่วงของการด าเนินการลดตน้ทุนใหเ้ทียบเคียงกบัคู่แข่ง 
ในอุตสาหกรรมเดียวกนัจากการขยายฐานลูกคา้ เน่ืองจากการแข่งขนัในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง 
และจ านวนฐานลูกคา้ของผูป้ระกอบการแต่ละรายไม่เท่ากนั แต่มูลค่าการลงทุนใกลเ้คียงกนั ดงัน้ัน 
ผูป้ระกอบการท่ีมีฐานลูกคา้น้อยจะมีผลก าไรน้อยตามไปดว้ย เมื่อฐานลูกคา้ใหญ่ขึ้ น บริษัทฯ จะสามารถ
ประหยดัตน้ทุนไดม้ากขึ้ นส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธิของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงคู่แข่งมากขึ้ น 

(9) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัท่ีมีอตัรา
ประมาณ 7-8 เท่า บริษัทฯ มีแนวทางอยา่งไรในการลดอตัราดงักล่าว 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ อยูใ่นช่วงการลดค่าใชจ้่ายและตน้ทุนจากความซ ้าซอ้นท่ีเกิดขึ้ น
หลงัจากการควบบริษัท เพื่อผลกัดนัใหอ้ตัราการเติบโตของ EBITDA ดีขึ้ น ซึ่งจะส่งผลใหแ้นวโน้มอตัรา
ดอกเบี้ ยและหน้ีของบริษัทฯ ลดลง และจะส่งผลต่อเน่ืองใหบ้ริษัทฯ มีผลก าไรท่ีชดัเจนมากขึ้ น ตลอดจน
ท าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทฯ ดีขึ้ นตามไปดว้ย 

(10) บริษัทฯ คาดวา่จะมีผลการด าเนินการดีขึ้ นในช่วงปีใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดว้างเป้าหมายวา่บริษัทฯ 
จะสามารถมีผลการด าเนินการดีขึ้ น ภายในระยะเวลา 3 ปี แต่บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยนัระยะเวลา 
ท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากเป็นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

(11) บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ในปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีแผนท่ีจะเพิ่มทุน เน่ืองจากแนวโน้มของ 
ผลประกอบการท่ีดีขึ้ นตามล าดบั 

(12) เหตุใดบริษัทฯ จึงมีการออกหุน้กูบ้่อยครั้ง 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ การออกหุน้กูข้องบริษัทฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะน าเงินไปจ่ายคืนหน้ี 
ท่ีถึงก าหนดช าระของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการออกหุน้กูต้่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาจ่ายคืนหน้ี
ท่ีถึงก าหนดช าระดงักล่าว ทั้งน้ี บริษัทฯ ยืนยนัวา่บริษัทฯ ไดจ้่ายดอกเบี้ ยหุน้กูต้ามก าหนดทุกครั้ง 
รวมทั้งยงัมีการจ่ายคืนเงินตน้ก่อนก าหนดในหลายครั้งอีกดว้ย 

จากน้ัน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให ้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,272,741,174 หุน้ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 27,272,662,166 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 79,008 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 6,695,177 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ  ำปี 2566 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
และ อนุมตัิกำรงดจำ่ยเงินปันผล ประจ ำปี 2566 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2566 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2566 บริษทัฯ มกี าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน
และไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ จึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายที่จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารอง
ในจ านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2566 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 199,953,958.57 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี 2566 และ พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 เน่ืองจาก 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแลว้ บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนอยู ่และบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งส ารองเงินสด
ไวเ้พื่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

ล าดบัต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดง
ความคิดเห็น และบริษัทฯ และท่ีปรึกษากฎหมายตอบค าถาม ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

(1) ทุนส ารองทั้งหมด โดยค านวณรวมตั้งแต่ทุนส ารองตามกฎหมายจนถึงทุนส ารอง
ปัจจุบนั คิดเป็นรอ้ยละเท่าใดของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ทุนส ารองท่ีตั้งไวแ้ลว้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 1.7 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 
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(2) เหตุใดถึงตอ้งมีการกนัก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย แมจ้ะไม่ไดม้ีการ
จ่ายเงินปันผล 

ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้ แจงวา่ ตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดไวว้่า ปีใดท่ีบริษัทฯ มีก าไร บริษัทฯ จะตอ้งปันส่วน 
รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการจ่ายเงินปันผล 

(3) งบการเงินของบริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุน้หรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจ้ากงบการเงินของบริษัทฯ ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(4) กฎหมายใหส้ิทธิท่ีจะโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้ไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายหรือไม่ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้ แจงวา่ ทุนส ารองของบริษัทฯ ท่ีกฎหมายก าหนดไวร้อ้ยละ 10  
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นทุนส ารองท่ีกนัมาจากก าไรสุทธิประจ าปีเท่าน้ัน ไม่สามารถ
โอนเงินส่วนเกินมูลค่าหุน้มาเป็นทุนส ารองได ้

จากน้ัน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให ้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2566 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ อนุมติั
การงดจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,279,136,651 หุน้ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2566 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และ อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 27,278,675,133 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9983 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 461,518 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0017 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 159,165 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 44,769 เสียง   
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วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2567 น้ี มีกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ 

1. นางกมลวรรณ  วิปุลากร กรรมการอิสระ 

2. นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ 

3. ดร. เกา ถงชิ่ง กรรมการ 

4. นางสาวรุซ่าร ์ ซาบาโนวิค กรรมการ 

เลขานุการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งสามารถไดร้บัการเลือกตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ตามเดิมไดอ้ีก 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม  
โดยประกาศหลกัเกณฑผ่์านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งส าหรบัการประชุมในครั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อ
บุคคลมายงับริษัทฯ ดงัน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือก
กรรมการรายเดิมท่ีจะพน้จากต าแหน่ง ตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ล าดบัต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดง
ความคิดเห็น และบริษัทฯ ตอบค าถาม ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

(1) บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่ 
ประการใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ในปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการอิสระ เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซบัซอ้น จึงตอ้งการ
กรรมการอิสระท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งถ่องแท ้ 
ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรูแ้ละการท าความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ 
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(2) บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการหรือไม่ 
ประการใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้ง 
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งความหลากหลายทางเพศและความหลากหลายทางดา้นคุณสมบติั  
ทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีขอ้จ ากดัทางเชื้ อชาติ สญัชาติ แต่อยา่งใด  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 จนถึงปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 11 ท่าน  
ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรูแ้ละประสบการณห์ลากหลาย ตลอดจนมีความสามารถเฉพาะดา้น 
ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ โดยมีกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรีจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 27.27  
ของคณะกรรมการ 

(3) บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกกรรมการอยา่งไร มีการเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นเขา้มาด ารงต าแหน่งหรือไม่ รวมทั้งมีการเปิดโอกาสใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกกรรมการ โดยมีการเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จากน้ัน คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
จะพิจารณาความเหมาะสมของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ในการด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมา
บริษัทฯ มีการเปล่ียนกรรมการหลายท่านทั้งกรรมการชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในการเปล่ียนกรรมการ
ดงักล่าว ไดม้ีคนรุ่นใหม่เขา้ร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดว้ย 

จากน้ัน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให ้
ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ดว้ยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดงัน้ี 

1) นางกมลวรรณ วิปุลากร (กรรมการอิสระ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,257,164,679 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 27,172,485,879 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6893 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 84,678,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3107 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 22,332,653 เสียง  
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  
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2) นายวิเชาวน์ รกัพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,279,303,925 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 27,134,945,754 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4708 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 144,358,171 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.5292 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 193,704 เสียง  
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

 

3) ดร. เกา ถงชิ่ง (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,257,190,871 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 24,864,127,007 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.2204 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 2,393,063,864 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.7796 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 22,306,758 เสียง  
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

 

4) นางสาวรุซ่าร ์ซาบาโนวิค (กรรมการ) 

ในวาระน้ี ส าหรบักรรมการท่านน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,279,307,831 หุน้ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 27,207,727,068 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7376 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 71,580,763 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2624 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 189,798 เสียง  
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ
ค่าตอบแทนประจ าเป็นรายเดือนแยกตามต าแหน่ง และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอในปี 2567 เป็นค่าตอบแทนประจ าเป็นรายเดือนแยกตามต าแหน่ง
ในอตัราเดิม ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ไดเ้คยมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไว ้
ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอื่น ในปีน้ี บริษัทฯ มิไดเ้สนอขอเปล่ียนแปลง
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ค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแลว้ ยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงมติ แต่เพื่อการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้แลว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏดา้นล่าง  

กรรมการไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 

 ประธานกรรมการ   300,000 บาทต่อเดือน 
 รองประธานกรรมการ  150,000 บาทต่อเดือน 
 กรรมการ  100,000 บาทต่อเดือน 
  (ไม่วา่จะเป็นกรรมการอิสระ หรอื มิใช่กรรมการอสิระ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย   200,000 บาทต่อเดือน 
 (ไม่วา่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรอืหลายคณะ) 

 กรรมการอสิระท่ีเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ย 300,000 บาทต่อเดือน 
 (ไม่วา่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวหรือหลายคณะ) 

ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจา้งของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรบัค่าตอบแทนกรรมการ และ ใหม้ีผลใชบ้งัคบั
ตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นประการอื่น 

ล าดบัต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามวา่ 
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ มีเพียงค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใช่หรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ มีเพียงค่าตอบแทนรายเดือน  
และไม่มีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

จากน้ัน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ โดยกรรมการท่านใดท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในครั้งน้ี ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งสิ้ น 27,279,497,798 หุน้ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 27,279,310,121 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 45,660 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 
งดออกเสียง จ านวน 142,017 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0005 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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วำระที่ 6 พิจำรณำแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2567 

ประธานฯ ขอใหเ้ลขานุการฯ ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด 
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ดว้ยผูส้อบบญัชีในสงักดัของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 
คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2566 คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567 ซึ่งรายชื่อผูส้อบบญัชี มีดงัต่อไปน้ี  

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 4095  

2. นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 4298  

3. นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 7358  

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ และ ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ 
ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่น
ของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2567 รวมทั้งสิ้ นเป็นเงิน 6 ลา้นบาท (ซึ่งเป็นจ านวนท่ีน้อยกวา่ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 
คือ 7.7 ลา้นบาท) และในกรณีท่ีมีงานสอบบญัชีนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าปีตามปกติ 
คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
ค่าใชจ้่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป  

ล าดบัต่อมา ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษัทฯ  
ไดม้ีการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ มากี่ปีแลว้ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่ท่ีไดม้ีการตั้งบริษัทใหมเ่น่ืองจากการควบบริษัท คือเมื่อเดือนมีนาคม 2566  
ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท True เดิม  
ตั้งแต่ก่อนมีการควบบริษัท 

จากน้ัน เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2567 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 27,279,394,908 หุน้ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และการก าหนด 
ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2567 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 27,212,023,030 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7530 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 67,371,878 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2470 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง จ านวน 102,890 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง   

 

ภำยหลงัเสร็จสิ้ น 

กำรพิจำรณำเรื่องตำ่งๆ  

ตำมระเบียบวำระ 

กำรประชุม 

ช่วงเวลำเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถำมเพิ่มเติม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณา 
เรื่องอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่มีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ซกัถามเพิ่มเติมได ้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งหรือไม่เกี่ยวขอ้งกบั 
วาระการประชุมในครั้งน้ี  

ในการน้ี ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็น 
และบริษัทฯ ตอบค าถาม ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้ังน้ี 

(1) เหตุใดอนุญาโตตุลาการจึงมีค าตดัสินใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินใหแ้ก่บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) (NT) จ านวน 7,000 ลา้นบาท และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
มากน้อยเพียงใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ แมจ้ะมีค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการ แต่คดียงัไม่ถึงท่ีสุด บริษัทฯ  
ยงัอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้ค าตดัสินของอนุญาโตตุลาการดงักล่าว ซึ่งอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ
อยา่งน้อย 2 ปี ทั้งน้ี บริษัทฯ มีความมัน่ใจวา่มีขอ้ต่อสูท่ี้จะสามารถน าไปใชโ้ตแ้ยง้ค าตดัสินดังกล่าว 
ในชั้นต่อไปได ้

(2) บริษัทฯ มีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาแกง๊คอลเซ็นเตอรอ์ยา่งไรบา้ง  

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร ์(Cybercrime) 
เป็นอยา่งมาก โดยทางบริษัทฯ ไดม้ีการเสนอแผนและท างานร่วมกบัหน่วยงานก ากบัดูแล โดยก าหนด
ไม่ใหลู้กคา้แต่ละรายมีการลงทะเบียนเกิน 5 ซิมการด์ หรือ ถา้มีเกิน 5 ซิมการด์ ลูกคา้ตอ้งเขา้ไป
ลงทะเบียนเพิ่มเติมท่ีรา้นสาขา อีกทั้งจดัใหม้กีารเฝ้าสงัเกตการใชง้านท่ีผิดปกติ ซึ่งอาจมีการติดตาม 
รวมไปถึงการระงบัการใชง้านหมายเลขดังกล่าวต่อไป นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัไดม้ีการออกมาตรการ 
เพื่อป้องกนัอาชญากรรมทางไซเบอรอ์ื่น ๆ อีก และจะมีการพฒันาตลอดจนเพิ่มเติมมาตรการต่อไป  
เพื่อประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการทุกราย 
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(3) ในระยะเวลาอีก 3 ปีท่ีจะมีการปรบัแบรนด ์True และ dtac ผูบ้ริโภคจะไดร้บั
ผลกระทบหรือไม่อยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ การปรบัแบรนด ์True และ dtac ดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 
โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใหผู้บ้ริโภคไดร้บัสิทธิประโยชน์ท่ีดีขึ้ นและป้องกนัเพื่อมิใหผู้บ้ริโภค 
เกิดความสบัสนจากการรวมเป็นแบรนด์เดียวกนัดงักล่าว 

(4) บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัท่ีสามารถระงบัการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
ไดก้่อนท่ีจะไดร้บัการอนุมติัจาก กสทช. หรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากการระงบัสญัญาณหรือการแจง้ต าแหน่ง 
ของผูโ้ทร จ าเป็นจะตอ้งมีการออกหมายตามขั้นตอนทางกฎหมายใหแ้ก่บริษัทฯ ก่อน บริษัทฯ  
จึงจะสามารถด าเนินการตามหมายดังกล่าวได ้ซึ่งเม่ือไดร้บัหมาย บริษัทฯ จะด าเนินการทนัที 

(5) บริษัทฯ สามารถพฒันา True Community และสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ  
เพื่อไม่ใหลู้กคา้ของบริษัทฯ ถูกลดสิทธิประโยชน์ลงไดห้รือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ในส่วนของ True Community บริษัทฯ ไดม้ีการเสริมสรา้ง CRM 
(Customer Relationship Management) ใหดี้ขึ้ นเพื่อส่งเสริมใหม้ีการสรา้งทั้ง Community และ 
สิทธิประโยชน์ใหม้ากขึ้ น 

(6) เสนอแนะใหบ้ริษัทฯ จดักลุ่มลูกคา้ เพื่อใหไ้ดส้ิทธิประโยชน์ตามอายุการใชง้าน 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ ไดม้ีการท า Analytics กล่าวคือ การน าขอ้มูลของลูกคา้ 
มาวิเคราะหใ์หเ้กิดประโยชน์และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุดบนพื้ นฐาน 
ความรูแ้ละความเขา้ใจของบริษัทฯ ท่ีมีต่อลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ น้อมรบัขอ้เสนอแนะท่ีเกี่ยวกบั
การดูแลลูกคา้เก่าของบริษัทฯ ไวพ้ิจารณาเพื่อพฒันาการใหบ้ริการต่อไป 

(7) บริษัทฯ สามารถเสนอมาตรการในการควบคุมการออกซิมการด์ โดยใหเ้ป็น
มาตรฐานส าหรบัทุกบริษัทต่อรฐับาลหรือ กสทช. ไดห้รือไม่  

บริษัทฯ รบัขอ้เสนอแนะเรื่องมาตรการดงักล่าวไวพ้ิจารณาและจะน าไปปรึกษากบั 
ทางภาครฐั โดยอาจจะมีการเพิ่มมาตรการหรือขั้นตอนเพื่อป้องกนัมิจฉาชีพต่อไป 

(8) กรณีข่าวท่ีปรากฏวา่มีการฟ้องรอ้งบริษัทฯ ในประเด็นเรื่องของการไม่ปฏิบติั
ตามเงื่อนไขท่ี กสทช. ก าหนดในเรื่องของการลดราคาเพื่อป้องกนัการผูกขาด หลงัจากมีการควบบริษัท
ระหวา่ง True เดิม และ dtac ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้ นเป็นอย่างไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ไม่มีกรณีการฟ้องรอ้งบริษัทฯ เกิดขึ้ น มีเพียงการสอบถามและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหวา่งบริษัทฯ กบั กสทช. เท่าน้ัน ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มูลวา่ ภายหลงัจากการควบบริษัท 
แพ็คเกจต่าง ๆ จะมีราคาเท่าเดิม แต่การใชง้านต่อหน่วยในดา้นของขอ้มูลและเสียงท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ 
จะมีการปรบัสูงข้ึน ดงัน้ัน ลูกคา้จะไดร้บัสิทธิประโยชน์ท่ีดีขึ้ นภายหลงัการควบบริษัท 
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(9) การด าเนินการและการใหบ้ริการของ dtac ภายหลงัการควบรวมเป็นอยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ ไดเ้ปิด Roaming ใหลู้กคา้จากทั้ง 2 บริษัท ใชโ้ครงข่ายร่วมกนั 
เพื่อใหลู้กคา้จากทั้ง 2 บริษัท ไดร้บัประโยชน์ท่ีเพิ่มมากขึ้ น โดยทาง True ไดม้ีการเปิดคล่ืนความถ่ี 
ยา่น 2600 MHz ซึ่งเป็นคล่ืนท่ีลูกคา้ของค่าย dtac ไม่มีโอกาสไดใ้ชม้าก่อน ท าใหลู้กคา้ของ dtac  
ไดใ้ชค้วามเร็วท่ีเร็วข้ึนเป็นอยา่งมาก ทางดา้นของ dtac ก็ไดม้ีการเปิดคล่ืนความถ่ีย่าน 700 MHz  
ใหแ้ก่ลูกคา้ของ True เดิมเช่นเดียวกนั ท าใหม้ีสญัญาณ 5G ท่ีสามารถครอบคลุมไดก้วา้งไกล  
ซึ่งทั้งหมดน้ีนับเป็นประโยชน์ท่ีเห็นไดช้ดัจากการควบบริษัท  

นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ยงัไดม้ีการพฒันาเสาโทรคมนาคมท่ีมีอยู ่ใหม้ีประสิทธิภาพดีขึ้ น 
โดยมีเป้าหมายเพื่อใชเ้สาโทรคมนาคมแต่ละตน้ใหเ้กิดประโยชน์และสรา้งมูลค่าสูงสุด ซึ่งน าไปสู่การท่ี
ลูกคา้ของ True และ dtac สามารถใชค้ล่ืนความถ่ีไดเ้ต็มท่ี โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุง
และพฒันาเสาโทรคมนาคมไปเป็นจ านวนมากกวา่ 2,000 ตน้ โดยบริษัทฯ ไดม้ีการตั้งเป้าหมายวา่ 
จะพฒันาและปรบัปรุงใหไ้ดเ้ป็นจ านวน 10,000 ตน้ และจะน า world class network experience  
มาใหก้บัลูกคา้ของบริษัทฯ 

(10) การดูแลทีมงานของ dtac เดิมเป็นอยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ในเรื่องของบุคลากร บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอยา่งเท่าเทียม  
ทั้งพนักงาน True และ dtac ตั้งแต่ในวนัแรกหลงัจากการควบบริษัทแลว้เสร็จ โดยบริษัทฯ เน้นในเรื่อง
คุณสมบติัและความสามารถของพนักงานเป็นหลกั 

(11) มีโอกาสท่ีศาลจะมีค าสัง่ยกเลิกการควบบริษัทระหวา่ง True เดิม และ dtac 
หรือไม่ และหากม ีจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อฐานะทางการเงินและการแข่งขนั 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ คดีท่ีมีการฟ้องรอ้งกนัเป็นกรณีของการฟ้องรอ้งกระบวนการลงมติ 
และมติของ กสทช. ท่ีรบัทราบการควบบริษัท ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่ไดม้ีผลกระทบโดยตรงกบัการควบบริษัท 
บริษัทฯ ไดม้ีการพิจารณาในดา้นกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการควบบริษัทอยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น  
โดยบริษัทฯ ยืนยนัวา่การควบบริษัทในครั้งน้ีไดด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งถกูตอ้ง
และครบถว้น ทั้งกระบวนการจดทะเบียนการควบบริษัทและการน าหุน้ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(12) ราคาหุน้ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัอยูท่ี่เท่าใด 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ราคาหุน้ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั (ณ วนัท่ี 5 เมษายน 2567)  
อยูท่ี่ราคา 8 บาท 

(13) บริษัทฯ จะมีการด าเนินการดา้น CSR ขององคก์รท่ีมีมาแต่เดิมหรือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ บริษัทฯ มีการดูแลและด าเนินการในดา้น CSR อยา่งต่อเน่ือง  
โดยมุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อขบัเคล่ือนใหค้นไทยมีความรูร้อบดา้น ส่วนโครงการต่าง ๆ ท่ี True เดิม 
และ dtac ไดเ้คยด าเนินการ บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินโครงการเหล่าน้ันต่อไป 
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(14) ลูกคา้ของบริษัทฯ สามารถใชบ้ริการท่ีรา้น True Shop และ dtac Shop ร่วมกนั
ไดห้รือไม่ 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ลูกคา้สามารถใชบ้ริการทั้งรา้น True Shop และ dtac Shop ไดเ้หมือนกนั
ตามความสะดวกของลูกคา้แต่ละท่าน 

(15) ประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยง หรือความกงัวลใจของผูบ้ริหารท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ในการด าเนินการต่อไปใน 2 - 3 ปีขา้งหน้าคือเรื่องใดบา้ง 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ประเด็นท่ีบริษัทฯ ใหค้วามส าคญั คือ เรื่องของความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ของบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร ภายหลงัจากท่ีมีการควบบริษัท เน่ืองจากทั้งสองบริษัทเคยเป็นคู่แข่ง
กนัมาก่อน ดว้ยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงไดมุ้่งเน้นการท างานร่วมกนัเป็นทีมในช่วงปีแรกท่ีผ่านมาหลงัการ 
ควบบริษัท ซึ่งผลลพัธท่ี์ไดค้่อนขา้งเป็นท่ีน่าพอใจ โดยบริษัทฯ สามารถสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  
ซึ่งไม่ใช่ทั้งวฒันธรรมองคก์รของ True เดิม หรือ dtac แต่เป็นวฒันธรรมองคก์รใหม่ของบริษัทฯ  
ซึ่งพนักงานทุกคนจะไดร้บัการพิจารณาจากความสามารถเป็นหลกั ท าใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปไดด้ว้ยดี นอกจากน้ี ความพึงพอใจของพนักงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มดีขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัความตั้งใจของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นไปที่ทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ 

(16) True Shop และ True Coffee น้ัน บริษัทฯ ใหส้ิทธิบริษัทอื่นในการด าเนินการ
หรือไม่ และผลการด าเนินการเป็นอยา่งไร 

 บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ในส่วน True Shop น้ัน บริษัทฯ ด าเนินการบริหารเองบางส่วน  
ซึ่งปัจจุบนัมีจ านวนประมาณ 65 แห่ง ส่วนรา้นอื่น ๆ ท่ีมีขนาดเล็ก บริษัทฯ ไดใ้หส้ิทธิแก่ บริษัท  
คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวรเ์ลส จ ากดั เป็นผูด้ าเนินการ โดย True Shop 
ท่ีไดม้ีการใหส้ิทธิแก่บริษัทอื่นดงักล่าวในการด าเนินการ มีผลประกอบการท่ีดี อยา่งไรก็ดี ในพื้ นท่ีท่ีมี
รา้นคา้ของคู่แข่งตั้งอยูใ่นจุดเดียวกนั ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร ์บริษัทฯ จะเป็นผูด้ าเนินการบริหารเอง 

ส่วน True Coffee น้ัน เป็นบริษัทท่ีอยูน่อกกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือเป็นบริษัทท่ีอยูภ่ายใต้
เครือเจริญโภคภณัฑ ์โดยเป็นการใหบ้ริการขายกาแฟเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการของบริษัทฯ 

(17) บริษัทฯ มีการยุบรวม dtac Shop เดิม หรือเปล่ียนเป็น True Shop หรือไม่อยา่งไร 

บริษัทฯ ชี้ แจงวา่ ส าหรบั dtac Shop หรือ True Shop ซึ่งตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีเดียวกนั ในบางพื้ นท่ี 
บริษัทฯ ไดม้ีการปิด True Shop ส่วนในบางพื้ นท่ี บริษัทฯ ก็ท าการปิด dtac Shop โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของรา้นในแต่ละพื้ นท่ี ทั้งน้ี เพื่อใหเ้หลือรา้นคา้เดียวซึ่งจะช่วยลดความซ ้าซอ้นของ 
การด าเนินการและตน้ทุนของบริษัทฯ 
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(18) ผูถื้อหุน้มีขอ้แนะน าเกี่ยวกบัเอกสารประกอบการประชุมท่ีทางบริษัทฯ ก าหนด 
ใหม้กีาร Download ขอ้มูลงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านทาง QR code โดยเสนอใหบ้ริษัทฯ จดัใหม้ีขอ้มูล
เป็นเอกสารบางส่วนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มากขึ้ นในการศึกษาขอ้มูล 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ น้อมรบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้เพื่อน าไปพฒันาต่อไป 

(19) ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและมีขอ้แนะน าเกี่ยวกบัการใหบ้ริการและสญัญาณ
โทรศพัทข์องบริษัทฯ โดยคาดหวงัใหบ้ริษัทฯ พฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิ่งข้ึน 

บริษัทฯ น้อมรบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้เพื่อน าไปพฒันาต่อไป 

เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและใหข้อ้เสนอแนะในวนัน้ี และ กล่าวปิดประชุมเวลา 17.33 น. 

อน่ึง หลงัจากเริ่มการประชุม ไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 
โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มข้ึนจาก ณ เวลาท่ีเปิดประชุม 
รวมทั้งสิ้ นเป็น 1,262 ราย นับจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัไดท้ั้งสิ้ น 27,279,725,473 หุน้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 78.9524 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

 
   - ศุภชยั  เจียรวนนท ์- 

(นายศุภชยั  เจียรวนนท์) 
ประธานท่ีประชุม - รงัสินี  สุจริตสญัชยั - 

(นางรงัสินี  สุจริตสญัชยั) 
ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 


